



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, โปสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สปริงนิวส์, thaiquote, thestandard, workpointnews, tnnthailand, one31, สำนักข่าวไทย, js100, innnews, thebangkokinsight, nationtv, newtv)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงสถานการณ์โควิด-19 ว่า พบผู้ป่วยเพิ่ม 111 ราย ป่วยสะสม 2,369 ราย หายแล้ว 888 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมผู้เสียชีวิต 30 ราย ได้แก่ ชายชาวรัสเซีย อายุ 48 ปี เดินทางจาก จ.ภูเก็ต กลับพักยา จ.ชลบุรี ตรวจที่รพ.เอกชน 25 มี.ค. และกลับไปกักตัวที่บ้านก่อนเสียชีวิต 5 เม.ย. ชายอินเดีย อายุ 69 ปี ทำธุรกิจส่วนตัว เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ รักษาที่รพ.ในกรุงเทพฯ 17 มี.ค. ต่อมาอาการหนักและเสียชีวิต 7 เม.ย. และชายชาวอเมริกัน อายุ 69 ปี เป็นโรคไตเรื้อรัง ป่วย 9 มี.ค. รักษาที่รพ.ใน จ.บุรีรัมย์ เสียชีวิต 7 เม.ย. สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ 111 ราย แยกเป็น สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเดิม 37 ราย เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย 42 ราย คนไทยกลับจากมาเลเซีย 2 ราย อาชีพเสี่ยง 4 ราย ไปสถานที่ชุมนุม 3 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย อยู่ระหว่างสอบสวน 21 ราย มีการติดเชื้อรวม 67 จังหวัด 3 จังหวัดที่ติดเชื้อมากที่สุด คือ กทม. 1,233 ราย นนทบุรี 141 ราย และ ภูเก็ต 140 ราย เทียบอัตราติดเชื้อพบว่า ภูเก็ต ติดเชื้อ 33.9% กทม. 21.6% ยะลา 12.7% และนนทบุรี 11.2% โดยขณะนี้ได้ขยายขอบเขตผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนเพิ่มเป็น กลุ่มที่มา จากต่างประเทศ มีอุณหภูมิ 37.3 ขึ้นไป หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ, กลุ่มที่เฝ้าระวังในสถานพยาบาล มีอุณหภูมิ 37.5 ขึ้นไป มีไข้ และมีอาการข้างต้น หรือปอดอักเสบ หรือมีประวัติเดินทางไปพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ, กลุ่มเฝ้าระวังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้อ่านาจอพทย์สั่งตรวจได้ และกลุ่มเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ทำงาน ส่วนที่กังวลว่า ประเทศไทยตรวจน้อยเลยพบผู้ป่วยน้อยนั้น จากการประเมินตัวเลขทั่วโลกพบว่าถ้าเลือกตรวจในจุดที่มีความเสี่ยงจะได้ผลไม่ต่างกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทวีทุกช่อง

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า นับจาก วันที่ 8 เม.ย.เป็นต้นไป มาตรการจะแบ่ง 1.ลดการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศ โดยทุกคนที่กลับมาจากต่างประเทศต้องเข้าสู่ระบบกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ หากป่วยจะส่งรักษา ขณะนี้เตรียมไว้ 1,883 ห้อง แบ่งเป็น โรงเรียนการบินกำแพงแสน 36 ห้อง กักตัวแล้ว 75 ราย อาคารรับรองที่สัตหีบ 100 ห้อง กักตัวแล้ว 283 ราย และภาคเอกชน 1,747 ห้อง กักตัวแล้ว 307 ราย 2.มาตรการลดการติดเชื้อ ภายในประเทศ ด้วยการค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสให้เร็ว ในส่วนของกทม. สถานการณ์อยู่ในระดับควบคุมได้ แต่จากนี้จะเพิ่ม การตรวจแล็บเชิงรุก ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากและจุดเสี่ยง สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ยังมีพื้นที่ที่จะต้องควบคุมโรคอย่างเข้มข้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย)

-รมว.สร. เยี่ยมชมระบบบริการตรวจรักษาโรคโควิด-19 รพ.จุฬาลงกรณ์ การตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยระบบปรึกษาทางไกล คลินิกควบคุมการติดเชื้อทางเดินหายใจ ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อด้วยเครื่อง RT-PCR พร้อมทั้งน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้เห็นว่าการต่อสู้กับสถานการณ์ครั้งนี้ต้องร่วมมือกันทุกคน ต้องทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นทีมเดียวกัน เป็นทีมประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-รมว.สร. กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.ได้ปรับยุทธวิธีควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งเน้นการตรวจคัดกรองเพิ่มมากขึ้น เน้นค้นหาผู้มีความเสี่ยงรับเชื้อให้เร็วที่สุด ตามหลักการเจอเร็ว รักษาเร็ว อัตราเสียชีวิตต่ำ เชิญคนไทยทุกคนทุกสิทธิ การรักษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีอาการสงสัยตามเกณฑ์ สธ. ตรวจคัดกรองที่รพ.ฟรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทวีช่อง NBT

-รมว.สร. รับมอบสิ่งของประกอบด้วย 1.กรมธรรม์ประกันสุขภาพ 100,000 ฉบับ จาก บ. ทิพยประกันภัยฯ 2.อาหารกล่อง มูลค่ารวม 100,000 บาท จาก บ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ฯ และ 3.รถจักรยานยนต์ 100 คัน จาก บ. ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จก. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคโควิด-19 พร้อมกล่าวขอบคุณที่และนำสิ่งของมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น

-รมช.สร. พร้อมด้วยนักร้องชื่อดัง "ต๊ึก ชิโร" ร่วมกันขับร้องเพลง "อยู่กับบ้าน" มีเนื้อหาว่าที่ห่างกันโซ่โซ่ไม่รัก เพื่อรณรงค์ให้

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ทุกคนอยู่บ้าน และลดความใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รวมทั้งใกล้เทศกาลสงกรานต์จึงอยากให้ทุกคนอยู่บ้านอย่างเข้าใจ โดยจะมีการเปิดตัวเพลงดังกล่าว และทุกการแชร์ 1 ครั้ง จะมีมูลค่า 10 บาท นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดย สจล. มอบให้กับสถานพยาบาล รวมทั้งจะนำบริจาคเงินส่วนตัวให้กับรพ.ศิริราช 3 แสนบาท

สื่อที่นำเสนอ : thaigov

-สธ. ร่วมการประชุมรมต.สาธารณสุขอาเซียนทางไกลสมัยพิเศษ ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการตอบโต้โรค COVID-19 ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนองค์การอนามัยโลกภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก และได้รับรองแถลงการณ์ร่วมกันจัดการกับ COVID-19 ในภูมิภาค โดยจะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านกลไกอาเซียน การสื่อสารความเสี่ยงร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในแลกเปลี่ยนข้อมูล การเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นของผู้ที่ติดเชื้อ การประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาอื่นๆ ทั้งในภูมิภาคและระดับโลก นอกจากนี้ ได้มีการหารือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศ +3 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมมือกันโต้ตอบการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการเยียวยาผลกระทบในทุกมิติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, newtv., สำนักข่าวไทย

-อย. และ สสจ. ทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการจัดแจ้งผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล เพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชนและมีใช้อย่างเพียงพอ โดยให้ยื่นคำขอจัดแจ้งผ่านระบบ E-submission ใช้เวลาพิจารณา 1- 2 วันทำการ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น

-สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดทำแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรค สำหรับสถานพยาบาลยาเสพติดในสังกัด สธ. และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ โดยงดบำบัดฟื้นฟูแบบกลุ่ม แบบค่าย ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมยืดหยุ่นเวลานัดผู้ป่วย ใช้วิธีช่วยเหลือบำบัดผ่านช่องทางโทรศัพท์ เยี่ยมบ้านโดยรพ.สต. หรืออสม.

สื่อที่นำเสนอ : newtv., กรมประชาสัมพันธ์

-กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนงดระมัดระวังตัวผู้สูงอายุในช่วงสงกรานต์ งดเดินทางกลับภูมิลำเนา ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดในเครือญาติ ผู้อยู่ร่วมบ้านจะกราบขอพรผู้สูงอายุ ควรเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ส่วนผู้ที่อยู่ใกล้ใช้การโทรศัพท์ขอพร แนะนำ 8 ข้อ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโควิด-19 ดังนี้ 1.อธิบายให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและความรุนแรงของการติดเชื้อ 2.ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหากไม่จำเป็น 3.กินร้อน แยกจานและช้อนส้อมส่วนตัว 4.หมั่นทำความสะอาดบ้านและข้าวของ 5.จัดหาหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% 6.เมื่อกลับเข้าบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำและสระผมก่อนพบผู้สูงอายุ 7.หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง ให้เลี่ยงการพบผู้สูงอายุ 8.หากมีอาการร่วมกับมีประวัติเสี่ยง ให้ใส่หน้ากากอนามัยและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที ขอให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพำนักอยู่ในบ้าน อย่าให้คนที่ไม่รู้จักมาใกล้ตัว และปฏิเสธการไปร่วมกิจกรรมหรืองานสังสรรค์ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ

-เสนอภาพข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยแพร่ข้อมูล "How to...คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ" เพื่อให้ผู้ที่ต้องกักตัวเองปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์)

-สปคม. แนะนำประชาชนคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน clicknic บริการครบขั้นตอน ตั้งแต่คัดกรองเบื้องต้น VDO Call กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หากพบความเสี่ยงสามารถประสานเพื่อเข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ทันที เปิดให้บริการ 8 เม.ย.นี้ เฟสแรกในเขตกทม.และปริมณฑล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

-เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เผยสารคัดหลั่งต่างๆ มีปริมาณเชื้อ COVID-19 ในไม่เท่ากัน โดยน้ำตามีประมาณ 1.1% น้ำมูกมีประมาณ 97.9% จึงตรวจหาเชื้อจากน้ำมูกเป็นหลัก น้ำลายมีประมาณ 88.6% ในลำคอมีประมาณ 60% ในเลือดมีประมาณ 12.3% การบริจาคเลือดจึงต้องคัดกรองอย่างดี ส่วนอุจจาระมีประมาณ 70.8% ฉะนั้น ต้องปิดฝาก่อนกดชักโครก แล้วล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า)

-สปสช. บรรจุให้โรคโควิด-19 อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ จ่ายค่าคัดกรองและแล็บให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์ จ่ายค่ายา 7,200 บาท ค่ารถส่งรพ. 3,700 บาท/ครั้ง รวมทั้งจ่ายชดเชยให้แพทย์-พยาบาล ส่วนบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากโรคโควิด-19 ครม.เห็นชอบให้ปรับอัตราช่วยเหลือเป็น 2 เท่า ในกรณี 1.เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่าย 480,000-800,000 บาท 2.สูญเสียอวัยวะหรือพิการมีผลกระทบต่อการทำงาน จ่าย 200,000-480,000 บาท และ 3.บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 200,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

-บอร์ด สปสช.เห็นชอบ 7 มาตรการเพื่อควบคุมและลดแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งจัดส่งยาผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ขยายโครงการ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รับยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยเรื้อรังรับบริการนอกหน่วยบริการประจำตามความจำเป็น จ่ายชุดเซซค่าบริการรพ.สนาม และเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ให้บริการเสียหายจากกรณี COVID-19 เป็น 2 เท่า เป็นต้น พร้อมมอบสปสข.ปรับปรุงประกาศและหลักเกณฑ์รองรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-นพ.จุมพล พุเจริญ ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหนังสือถึงนพ.สสจ. เพื่อสนับสนุนให้เปิดแล็บตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่รพ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจาก อบจ.พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในระดับนโยบายของจังหวัด</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.เตรียมรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ส่งคนไทย 32 คน ซึ่งเป็นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องที่ติดค้างอยู่ในสนามบินฮานาเนะและกลุ่มคนไทยในญี่ปุ่นที่ติดค้างจากการประกาศห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวของ กพท. จำนวนหนึ่งที่มีเอกสารพร้อม เดินทางกลับประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, tnn, สำนักข่าวไทย)</p> <p>-คนไทยรวม 32 คน ที่ติดค้างอยู่ในสนามบินฮานาเนะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ พร้อมอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสาร โหลดแอปพลิเคชัน มีการจัดที่นั่งรอแบบ social distancing และพาไปกักตัว 14 วัน ที่โรงแรมภัทรา ย่านพระราม 9 โดยมี 6 คน อุณหภูมิเกิน 37.3 องศา แพทย์กักตัวไว้ที่สนามบินเพื่อสังเกตอาการ และจะทำการตรวจซ้ำ 2-3 ครั้ง หากยังมีอุณหภูมิสูงจะส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-น.ส. นิธิวีดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล เปิดเผยว่า ระหว่าง 21-27 มี.ค. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียน AFS ชาวไทย 25 คนในประเทศบราซิลเดินทางกลับประเทศไทย โดยกลุ่มแรก 13 คน ออกจากบราซิล 23 มี.ค. กลุ่มที่สอง 11 คน ออกจากบราซิล 26 มี.ค. ส่วนคนสุดท้าย ออกจากบราซิล 27 มี.ค. ขณะนี้ไม่มีนักเรียน AFS ติดค้างอยู่ในบราซิล ได้ประสานกับนักเรียนทั้ง 25 คนและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ทั้งการแนะนำให้กักตัว 14 วัน รวมทั้งการตรวจสุขภาพออกใบรับรองแพทย์ Fit To Fly ก่อนการเดินทาง</p> <p>2.กลุ่มดาวหัทธกลับจากอินโดนีเซียติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, คมชัดลึก, nationtv, One31, TNN, thebangkokinsight, workpointnews)</p> <p>-ผวจ.สงขลา แฉลงข่าว ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาจากอินโดนีเซียมี 76 คน แยกย้ายไปกักตัวตามภูมิลำเนา ล่าสุดได้รับการยืนยัน จ.สงขลา 22 คน (ติดเชื้อ 11 คน) สตูล 26 คน (ติดเชื้อ 15 คน) ปัตตานี 13 คน (ติดเชื้อ 7 คน) ยะลา 8 คน (ติดเชื้อ 7 คน) และนราธิวาส 7 คน (ติดเชื้อ 2 คน) รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 42 ราย อยู่ในพื้นที่ปิด มีการดูแลอย่างเคร่งครัด และไม่มีคนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>-ผวจ.สตูล ยืนยัน ในพื้นที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีเพียงกลุ่มดาวหัทธที่เดินทางกลับมา 26 คน และกักตัวที่รพ.สนาม อ.ละงู โดยพบว่าติดเชื้อ 15 คน และมีผู้สูงอายุ 74 ปี ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จะแยกออกมาดูแลยังรพ.เมืองสตูล</p> <p>-จ.สงขลา ส่งตัวผู้ติดเชื้อชาวสงขลา 10 คน และสตูล 1 คน ไปดูแลรักษาต่อที่ศูนย์อภิบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.สงขลา ซึ่งตั้งอยู่ที่รพ.นาหม่อม เป็นรพ.สำรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยมีขั้นตอนการป้องกันอย่างรัดกุม ให้รัดไปจอดเทียบที่ประตูทางเข้าและสร้างอุโมงค์ทางเดินเชื่อมต่อกับภายในอาคารอย่างมิดชิด และขึ้นลิฟท์ไปชั้น 2 เพื่อเข้าห้องพยาบาล</p> <p>-ปัตตานี นำผู้ติดเชื้อทั้ง 7 คนไปรักษาที่รพ.สนาม ตั้งอยู่ที่ศูนย์ประสานบริหารเขตอุตสาหกรรม ต.บานา อ.เมืองปัตตานี</p> <p>-ยะลา นำผู้ติดเชื้อ 7 คน แยกไปรักษาที่ รพศ.ยะลา 6 คน และ รพร.ยะลา 1 คน</p> <p>-นราธิวาส พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ส่งรพ.กัลยาณิวัฒนาภูกามูนย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นรพ.สนาม</p> <p>3.ใส่หน้ากากทำให้เลือดเป็นกรด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, nationtv, ผู้จัดการออนไลน์, sanook, kapook</p> <p>-เพจdrama-addict และ เพจความรู้สนุกๆ แบบหอมแมว โพสต์เตือนกรณีการแชร์ข้อมูลใส่หน้ากากแล้วเลือดเป็นกรดระบุว่า ไม่มีงานวิจัยที่บอกว่าการใส่หน้ากากอนามัยแล้วทำให้เลือดเป็นกรด แต่กรณีผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว หรือใส่ออกกำลังกายหรือทำงานหนักๆ อาจจะมีระดับออกซิเจนลดลงได้ แต่กรณีทำงานตามปกติ สามารถใส่ได้นาน เช่น N95 ใส่ต่อเนื่องได้ประมาณ 8 ชม. หากใส่แล้วมีอาการผื่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะเหมือนขาดออกซิเจน ก็ควรถอดหน้ากากแล้วพัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐ</p> <p>-ศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ อธิบายว่า การใส่หน้ากากอนามัยนานๆ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่ไม่ทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด ส่วนหน้ากาก n95 ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเกิน 1 ชั่วโมง เพราะจะเกิดอาการขาดออกซิเจน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>4.ข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-น.พ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความว่า สหรัฐฯ มีการทบทวนข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เชื้อสามารถแพร่กระจายทางการพูด การหายใจ ของผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ และคนที่อยู่ในระยะฟักตัว และแนะนำให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกไปในที่สาธารณะ เว้นระยะห่าง 2 เมตรจากคนอื่น รวมทั้งล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ อย่าเอามือที่ยังไม่ได้ล้าง มาจับหน้า ตา จมูก ปาก</p> <p>5.พนักงาน - ลูกจ้างรพท.เสี่ยงติด COVID -19 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (thaiPBS, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ)</p> <p>-กรณีช่างซ่อมรถไฟมีกะสั้น 1 คน ติดเชื้อ COVID - 19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.จุฬาฯ หลังจากสอบสวนโรคมีพนักงานบริษัทผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ พนักงานรถไฟและลูกจ้าง เข้าข่ายมีความเสี่ยงรวม 67 คน มีความเสี่ยงสูง 32 คน เสี่ยงปานกลาง 23 คน และเสี่ยงต่ำ 12 คน ด้าน รักษาการผู้ว่าฯ รพท. ได้สั่งปิดโรงงานมีกะสั้นชั่วคราว พร้อมทั้งให้พนักงาน รพท. 9 คน กักตัว 14 วัน และไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยในวันที่ 9 เม.ย. รพท.จะลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมโรคสอบสวนโรคคนใกล้ชิด และได้ทำความสะอาดเชื้อบริเวณโรงงานมีกะสั้นและบ้านพักทันที</p> <p>6.นิสิตจุฬาฯ ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-น.พ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาฯ เปิดเผยว่า มีนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน หลังเดินทางกลับจากสเปน ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์ นับเป็นนิสิตจุฬาฯ ติดเชื้อรายที่ 4</p> <p>7.ผลตรวจผู้สัมผัสผู้เสียชีวิต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-ผลตรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัย 14 รายที่สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิตบนรถไฟ ไม่พบการติดเชื้อ แต่ยังคงกักตัวต่อจนครบ 14 วัน จากนั้นจึงจะออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้ตามปกติ</p> <p>8.ชุดตรวจ COVID-19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationweekend</p> <p>-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ระบุว่า คนต่างประเทศตรวจโควิด-19 ฟรี โดยรัฐบาลจัดซื้อชุดตรวจ ราคา 120 บาท แต่สธ.ไทยประมูลขายในราคาเกิน 1,000 บาทต่อชุด ว่า รัฐบาลไม่มีการประมูลชุดตรวจตามที่เป็นการข่าว ส่วนน้ำยาตามทีระบุในคลิปเป็นแบบคัดกรอง screening test ไม่ใช่แบบตรวจหาเชื้อ RT- PCR</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. พัฒนานวัตกรรมตรวจโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่าง (pooled sample testing) ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจหลายเท่า และเสียค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการน้อยลง หากได้ผลลบแสดงว่าโอกาสติดเชื้อต่ำมาก หากได้ผลบวกค่อยตรวจเพิ่มเติม ล่าสุดอยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน</p> <p>9.ฝุ่นPM 2.5 ปัจจัยเสี่ยงผู้ป่วยโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ themomentum</p> <p>-นักวิจัย ม.ฮาร์วาร์ด วิเคราะห์ข้อมูลค่าฝุ่นละอองในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ใน 3,080 เขตของสหรัฐฯ กับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จนถึง 4 เม.ย. พบว่า ผู้ที่อยู่ในเขตที่มีฝุ่น PM 2.5 มานาน 10 ปี มีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากกว่าคนที่อาศัยในพื้นที่อื่น</p> <p>10.การกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์</p> <p>-พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิชชย์ รอง ผบ.ทบ. กล่าวถึงการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยของรัฐบาล ว่า วันที่ 8 เม.ย.จะจ่ายหน้ากากให้สธ. 4 ล้านชิ้น มท. 1 ล้านชิ้น และวันที่ 9 เม.ย. จะมีหน้ากาก N95 มาจากสิงคโปร์ 2 แสนชิ้น เพื่อจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ตามรพ. ขอให้รอง ผอ.กอ.รมน.ฝ่ายทหาร หรือสัสดีพื้นที่ บันทึกภาพถ่ายส่งมอบของให้รพ. เพื่อยืนยัน</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า หน้ากากอนามัย N95 ก่อนหน้านี้สั่งซื้อจากบริษัท 3M 400,000 ชิ้น ส่งให้ไทยแล้ว 60,000 ชิ้น วันที่ 10 เม.ย. จะส่งให้ อภ. 200,000 ชิ้น วันที่ 15 เม.ย. บ.สยาม โคเค็น จก. ส่งให้ อภ.อีก 100,000 ชิ้น และวันที่ 30 เม.ย. ส่งอีก 160,000 ชิ้น และวันที่ 27 เม.ย. หน้ากาก N95 ที่สั่งจากจีนจะมาถึง 400,000 ชิ้น ดังนั้น ในเดือน เม.ย. ไทยจะมีสต็อกหน้ากาก N95 ประมาณ 860,000 ชิ้น ส่วนชุด PPE ต้องสั่งจากบริษัทของสหรัฐฯ ที่เวียดนาม 350,000 ชุด เดือนมิ.ค.ส่งแล้ว 100,000 ชุด ภายใน 10 เม.ย. จะส่งมาอีก 40,000 ชุด วันที่ 30 เม.ย. ส่งอีก 110,000 ชุด เดือน พ.ค.อีก 100,000 ชุด อย่างไรก็ตาม ได้หารือกับสมาคมสิ่งทอไทย ผลิตชุด PPE เองโดยใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% เคลือบเทปลอน ซึ่งมีผ้าในสต็อกตัดเย็บได้ 40,000 ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบของรพ.ศิริราช และสถาบันบำราศนราดูร เบื้องต้นพบใช้ซ้ำได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>20 ครั้ง หากผ่านการทดสอบคุณภาพและการใช้ซ้ำ จะมีชุดป้องกันถึง 800,000 ชุด ใช้สำหรับดูแลผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยหนัก</p> <p>11.พบผู้ติดเชื้อซ้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ</p> <p>-นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า หลังจากชัยภูมิพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 2 ราย ตั้งแต่ 26-27 มี.ค. 2563 ล่าสุด มีรายงานยืนยันผลตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่อีก 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 4 ราย โดย 1 ใน 2 รายเป็นหญิงชาว อ.หนองบัวแดง อายุ 38 ปี มีประวัติหลังกลับจากต่างประเทศเคยเป็นผู้ป่วยโควิด-19 กรณีเดิมที่เข้ารักษาที่รพ.พญาไท 2 กรุงเทพฯ จนหายป่วยแล้วตั้งแต่ 12 มี.ค. 2563 แล้วเดินทางมากักตัวที่บ้าน อ.หนองบัวแดง ก่อนจะมีอาการป่วยอีกครั้งที่ 3- 5 เม.ย. และผลตรวจยืนยันว่าพบเชื้อโควิด-19 ในลำคอ ต้องกลับเข้าสู่กระบวนการรักษาซ้ำ</p>	
<p>มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, innnews, กรมประชาสัมพันธ์, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค)</p> <p>-นายกฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและถูกกักกันตัวที่โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9 พร้อมขอบคุณโรงแรมที่เสียสละและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นายกฯ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม โดยให้ ปลัด ก.คมนาคม เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์</p> <p>-กสทช. มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและรพ.ภาคสนามของรัฐต่อผู้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช.ปี 2563 รอบแรก 41 แห่ง วงเงิน 344.647 ล้านบาท โดยรพ.ที่ได้รับอนุมัติในการพิจารณาจัดสรรงวดแรกมี รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี และรพ.รามาริบัติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-รมช.มหาดไทย เผยท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าครบ 50 ล้านชิ้นแล้ว และให้อปพร.เป็นกำลังเสริมทำงานป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ นาร่องที่ภูเก็ต พิษณุโลก มหาสารคาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์</p> <p>-กทม. ร่วมกับ เพจหมอล้านแพนด้า ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้มีผลการคัดกรองเบื้องต้นเป็นกลุ่มเสี่ยง ส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกไป SWAB ถึงบ้าน หรือสถานที่ที่ผู้รับการตรวจสะดวก หากผลการ SWAB positive จะส่งเข้าสู่ระบบเพื่อรับการรักษาทันที นอกจากนี้ กทม.จัดทำเว็บไซต์ BKK covid-19 สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้น มีผู้เข้ามาใช้บริการกว่า 18,000 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ผู้จัดการ</p> <p>-คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย ส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัด ก.พาณิชย์ พิจารณาแล้ว โดยพบว่าการดำเนินการของกรมการค้าภายในหลังจากพ้นเวลาควบคุมตั้งแต่ 17.01 น. มีช่องให้เกิดความผิดพลาดจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเรือนจำ ผบ.เรือนจำนครนายกมีอาการดีขึ้น ส่วนผู้ต้องขัง-จนท.ราชทัณฑ์ 2 รายหายป่วยแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ</p> <p>-กองทัพอากาศ จัดอากาศยานบินรับ-ส่ง ตัวอย่างสารคัดหลั่งของกลุ่มเสี่ยง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจนำมาหาเชื้อโควิด-19 ที่ กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า)</p> <p>-บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จก. ส่งมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 100 คัน ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เพื่อกระจายสู่สาธารณสุขพื้นที่ 77 จังหวัด นำไปใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอภาพข่าว พยาบาลวิชาชีพ รพ.กระทุ่มแบน พร้อม สสจ.สมุทรสาคร ให้ความรู้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เรื่องการสวมใส่และถอดชุด PPE อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Fake news สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์จส.100, ผู้จัดการ -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยประเด็น ตีมน้ำมะนาวร้อน ช่วยต้าน COVID-19 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p>สถานการณ์ต่างจังหวัด สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, อัมรินทร์ทีวี, จส.100 , TNN 77, newtv., kaoded, workpointnews, innnews) -ภูเก็ต ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมสะสม 140 ราย ส่วนใหญ่ติดจากป่าตอง -เชียงใหม่ พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย ติดเชื้อจากสามีชาวเนเธอร์แลนด์ -พัทลุง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเด็กวัย 12 ปี ติดจากคนในครอบครัวที่ไปทำกิจกรรมทางศาสนา ผู้ว่าฯ สั่งห้ามรถกระบะ รถยนต์เข้าเมืองพัทลุง หรือใช้เป็นเส้นทางผ่าน -พิษณุโลก พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชาว อ.นครไทย ไปทำงานที่กรุงเทพฯ แล้วติดเชื้อ -ยะลา ติดเชื้อรายใหม่ 12 ราย 7 รายเป็นคาวะห์กลับจากอินโดฯ -นราธิวาส พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย เดินทางกลับมาจากคาวะห์ที่ประเทศอินโดนีเซีย รวมผู้ป่วยติดเชื้อ 24 ราย รักษาที่รพ. 16 ราย กลับบ้าน 7 ราย และเสียชีวิต 1 ราย -ลำปาง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย อายุ 36 ปี เป็นคนในครอบครัวของรายแรกที่ติดเชื้อ และมีไข้ระหว่างกักตัว โดยก่อนหน้านี้ผลการตรวจเป็นลบ เพราะเชื้อยังไม่แสดงอาการ -กระบี่ ประกาศปิด ต.เกาะลันตาใหญ่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา หลังมีผู้ป่วยเพิ่ม 2 คน รวมเป็น 16 คน ส่วนที่ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม ใช้กฏตำบล หากไม่สวมหน้ากากอนามัย ชายให้วัดพื้น 10 ครั้ง หญิงให้ลูกนั่ง 10 ครั้ง ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ทำโทษพ่อแม่แทน -ชุมพร ชายวัย 24 ปี ชาว จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นผู้เฝ้าระวังโรคโควิด-19 หลบหนีออกจากรพ.หลังสวน ตำรวจควบคุมตัว ดำเนินคดีฐานกระทำความผิด พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ โดยชายรายนี้เป็นไข้สูง เดินทางมาจาก จ.ปัตตานี วันที่ 7 เม.ย. ผลตรวจไม่พบติดเชื้อ จึงย้ายออกมาอนรักษาด่วนในห้องผู้ป่วยรวมเพื่อกักตัว 14 วัน -ระยอง ผวจ.ระยอง สั่งคำสั่งปรับ 2 หมื่น ประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยออกนอกเคสสถาน ขณะที่ผู้ป่วย 5 รายหายป่วยกลับบ้านได้หมดแล้ว ด้านทารก 1 เดือน ที่ติดเชื้อจากพ่อแม่ เข้ารักษาที่สถาบันบำราศนราดูร -ลพบุรี ผู้ติดเชื้อสะสมทั้ง 3 ราย อาการดีขึ้นสามารถกลับบ้านได้ทั้งหมด -นครปฐม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย กำลังรักษา 15 ราย รอผล 7 ราย -สุพรรณบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 กลับจากประเทศอังกฤษ เป็นผู้ป่วยยืนยันจาก จ.นครปฐม 1 คน เป็นชายอายุ 48 ปี เดินทางมา จ.สุพรรณบุรี วันที่ 24 มี.ค.-5 เม.ย. ได้สั่งให้สอบสวนโรคพร้อมนำไปกักตัว 14 วัน และสั่งสอบผู้ใหญ่บ้าน อ.บางปลาม้า ที่ไม่ยอมรายงานพบผู้ป่วยคนดังกล่าว -ตราด เตรียมสถานที่กักผู้ที่ยกย้ายเข้าชาย 2 แห่ง ที่ศูนย์ราชการศูนย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน และ อบจ.ตราด มี 76 เตียง สำหรับการกักตัว และรพ.สนาม 240 เตียง รองรับได้ทั้งหมด 316 คน -กาฬสินธุ์ สั่งปิดทุกโรงแรมชั่วคราวมีผล 8 เม.ย. พร้อมกำชับปช.สวมหน้ากากอนามัย -อุดรธานี ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี พร้อมคณะ ร่วมเดินทางไปโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อใช้เป็นรพ.สนาม แห่งที่ 4 -บุรีรัมย์ เตรียมเปิดหมู่บ้านที่สั่งปิด หลังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม -ชลบุรี เห็นชอบให้ปิดเมืองพัทยาตั้งแต่ 14.00 น. วันที่ 9 เม.ย.เป็นต้นไป รวม 21 วัน ตามการเสนอของเมืองพัทยา</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, sanook, ประชาชาติธุรกิจ, อีจัน, สปริงนิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, มติชนออนไลน์, workpointnews, xinhua Thai) -สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยอดผู้ติดเชื้อ 1,345,627 ราย เสียชีวิต 74,642 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อมากที่สุด 366,880 ราย เสียชีวิต 10,866 ราย สเปน ติดเชื้อ 136,675 ราย เสียชีวิต 13,341 ราย อิตาลี ติดเชื้อ 132,547 ราย เสียชีวิต 16,523 ราย เยอรมนี ติดเชื้อ 103,374 ราย เสียชีวิต 1,810 ราย ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 98,010 ราย เสียชีวิต 8,911 ราย จีน ติดเชื้อ 81,708 ราย เสียชีวิต 3,331 ราย และอิหร่าน เชื้อรวม 60,500 ราย เสียชีวิต 3,739 ราย -ยอดผู้ติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย ติดเชื้อเพิ่ม 218 ราย รวม 2,956 ราย เสียชีวิต 240 ราย ฟิลิปปินส์ ติดเชื้อเพิ่ม 106 ราย รวม 3,870 ราย เสียชีวิต 182 ราย มาเลเซีย ติดเชื้อเพิ่ม 156 ราย รวม 4,119 ราย เสียชีวิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>65 ราย สิงคโปร์ ติดเชื้อ 1,481 ราย เสียชีวิต 6 ราย เมียนมา ติดเชื้อ 22 ราย เสียชีวิต 3 ราย กัมพูชา ติดเชื้อ 117 ราย</p> <p>-WHO ประกาศภูมิภาคยุโรป แผลงเตือนรัฐบาลยุโรปว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะผ่อนคลามาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 เพราะสถานการณ์ภาพรวมถือว่าน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเทศสเปน</p> <p>-อียู ส่งทีมแพทย์และพยาบาลจากโรมาเนียและนอร์เวย์ ไปยังนครมิลานและแบร์กาโม ในอิตาลี เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่การแพทย์ของอิตาลี</p> <p>-ฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิต 10,328 ราย เพิ่มขึ้นกว่า 1,400 ราย ภายใน 24 ชม. ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 109,000 ราย พร้อมทั้งออกมาตรการห้ามออกกำลังกายกลางแจ้ง ฝ่าฝืนมีโทษ</p> <p>-รัสเซีย หัวหน้าศูนย์วิจัยชั้นนำในรัสเซีย จะทดลองฉีดวัคซีนกับมนุษย์ได้ในเดือนมิ.ย.นี้ โดยทดลองกับอาสาสมัคร 180 คน</p> <p>-อังกฤษ ไมเคิล โกว รัฐมนตรีประจำสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กักตัวอยู่ในบ้าน หลังสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งเริ่มแสดงอาการของโรคโควิด-19 ระดับไม่รุนแรง</p> <p>-ซาอุดีอาระเบีย ผู้เชี่ยวชาญประมาณการณ่ว่า ยอดผู้ติดโควิด-19 ในประเทศ จะอยู่ที่ 10,000-200,000 ราย ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุด 2,795 ราย รักษาหายแล้ว 615 ราย และเสียชีวิต 41 ราย พร้อมทั้งยกระดับมาตรการป้องกัน ขยายพื้นที่เคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ครอบคลุม 4 จังหวัด และ 5 เมืองใหญ่</p> <p>-อินเดีย ผ่อนคลายระเบียบจำกัดการส่งออกยาต้านมาลาเรียและพาราเซตามอล หลังจากผู้นำสหรัฐฯ และบราซิลเรียกร้องให้อนุญาตส่งออกยาต้านมาลาเรียมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19</p> <p>-ฟิลิปปินส์ ขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เกาะลูซอน ถึงวันที่ 30 เม.ย.</p> <p>-อิสราเอล ลงนามข้อตกลงมูลค่าประมาณ 25.2 ล้านดอลลาร์ กับ บ. บีซีไอ จีโนมิกส์ ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ของจีน เพื่อซื้อชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>-สิงคโปร์ ออกประกาศห้ามประชาชนรวมตัวกันไม่ว่าจะสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ส่วนตัว</p> <p>-ออสเตรเลีย ห้ามเรือสำราญทุกลำอยู่ในน่านน้ำ</p> <p>-จีน รายงานพบผู้ติดเชื้อรายวัน 62 คน ในจำนวนนี้ 59 คนเดินทางมาจากต่างประเทศ และพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วยวันเดียว 137 คน ขณะที่เมืองอู่ฮั่นยกเลิกคำสั่งจำกัดการเดินทางออกนอกเมือง กลับมาให้บริการคมนาคมตามปกติ</p> <p>-เมียนมา รายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 คน ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 22 คน</p> <p>-สหรัฐฯ กลุ่มบริษัทการแพทย์หลายสิบแห่งในสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนที่เชื่อว่าใช้ได้ผลกับผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ชื่อ NVX-CoV2373 เตรียมที่จะทดลองกับมนุษย์ในช่วงกลางเดือน พ.ค.นี้ คาดว่าจะทราบภายในเดือน มิ.ย. ด้านออย.สหรัฐฯ ได้อนุมัติการใช้ยาใหม่ชื่อ “INO-4800” ซึ่งเป็นดีเอ็นเอวัคซีนที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะ โดย บ. อินโนวิโอ ฟาร์มาซูติคัล ได้เริ่มทดสอบในระยะแรกกับมนุษย์ในสัปดาห์นี้ หลังจากนั้นจะศึกษาผลการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน และเก็บข้อมูลความปลอดภัยเบื้องต้น คาดว่าอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ขณะที่ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจจะระงับการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับ WHO เนื่องจากยึดจีนเป็นศูนย์กลาง และยังให้คำแนะนำแก่ประเทศต่าง ๆ ดำเนินมาตรการที่ผิดพลาดมาตลอด ด้าน ดร.บรูซ อิลวาร์ด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ชี้แจงว่าจำเป็นต้องทำงานใกล้ชิดกับจีน เพราะไวรัสเริ่มระบาดมาจากเมืองอู่ฮั่น</p> <p>-ลาว พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 รวมเป็น 15 ราย เป็นหญิงชาวลาว อายุ 20 ปี เดินทางกลับมาจากอังกฤษ และมีการติดต่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายที่ 12</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว</p> <p>-กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกา รวม.สช. ปลัด สช. พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการแก้ไขปัญหารัฐบาล และพระราชทานพระบรมราโชบายความว่า ให้ถือว่าโรคระบาดครั้งนี้เป็นปัญหาของชาติ มีหน้าที่จะต้องดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด ต้องมีความเข้าใจในปัญหา และมีความรู้เกี่ยวกับโรค มีการบริหารจัดการ มีแผนเผชิญเหตุ มีระบบการปฏิบัติแก้ไขให้ถูกต้อง เวลาเดียวกัน ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง จะลดปัญหาไปได้จะแก้ไขได้ในที่สุด โดยเบื้องต้น ได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ 132 เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 50 เครื่อง หน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้น Face Shield 30,000 ใบ และชุด PPE 4,000 ชุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-กล่าวว่า ก.มหาดไทย สั่งการผวจ.ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุด สอดคล้องกับความเห็นของ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.ดร.พญ.ภัทรวินัย วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ที่ระบุว่า ทุกหน่วยพยายามขยายเตียงไอซียูเพื่อรองรับผู้ป่วยหนักให้มากที่สุด ซึ่งสิ่งที่ปัญหาขณะนี้คือบุคลากรดูแลผู้ป่วยหนักมีจำกัด ดังนั้น ต้องช่วยกันชะลอผู้ป่วยอย่าให้ถึง 3,000 คนในช่วงสงกรานต์ โดยพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด สช. กทม. และภูมิภาค มีแพทย์รวม 22,231 คน ในจำนวนนี้เป็นอายุรแพทย์ติดเชื้อ 42 คน แพทย์ระบาดวิทยาติดเชื้ออีก 59 คน ส่วน</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

พยาบาลทั่วประเทศมี 142,494 คน กทม.มีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 58 เตียง มีห้องความดันลบเพียง 2 ห้อง ส่วนในมหาวิทยาลัยมีอีก 59 ห้อง และรพ.ในค่ายทหารมี 14 เตียง ส่วนรพ.เอกชนไม่มีทั้งห้องความดันลบและห้องแยกผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ เกษมราษฎร์

-กล่าวว่า กลไกของแต่ละจังหวัดถือเป็นส่วนสำคัญที่จะหยุดลดการแพร่ระบาดไวรัสนอกเหนือไปจากมาตรการของรัฐบาล โดยมี 10 จังหวัดที่ห้ามเดินทางเข้า-ออก ยกเว้นเหตุจำเป็น ได้แก่ เชียงราย น่าน ตาก ตราน ภูเก็ต สงขลา ปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส บางจังหวัดยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ก็ใช้มาตรการเชิงรุกที่เข้มข้นที่สุด บางจังหวัดใช้การเอาผิดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้เกิดการมั่วสุมเล่นพนัน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ ถูกทุกข้อ

-เสนอจดหมายจาก ป.ป.ฎีก์ กล่าวถึงวิธีปฏิบัติตน เช่น การอยู่บ้าน การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ การป้องกันเวลาจับจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงเงินสด และระบุว่าตลาดชอย 2 นครปฐม ยังมีผู้คนหนาแน่น ออกกขอร้องให้มีพื้นที่ตลาดสดให้ชาวบ้านหาซื้ออาหารและประกอบอาชีพ โดยกำหนดเงื่อนไขและเวลาให้ชัดเจน ผ่อนผันกฎระเบียบ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Think Byte

-กล่าวถึงกลุ่มคนที่ทำงานด้านดิจิทัล ได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มทำงานเกี่ยวกับไวรัสชื่อ Thailand COVID19 Digital Group (TCDG) ซึ่งตอนนี้มีทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมด้วย แบ่งเป็น แอปฯ ติดตามกลุ่มเสี่ยง จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ การประสานงานของ จนท.รัฐกับคนในชุมชนฯ มีการออกแบบเฟรมเวิร์คทางด้านดิจิทัลขนาดใหญ่ สิ่งที่ต้องให้ความสนใจในเวลานี้ คือ ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพราะข้อมูลเปลี่ยนไปตลอดเวลา สุดท้ายเกิดเป็นแพลตฟอร์ม www.th-stat.com ช่องทางหลักในการนำเสนอข้อมูลของ สธ. ในการรายงานข้อมูลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงผ่านเว็บ <https://covid19.ddc.moph.go.th>

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-กล่าวว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แนะนำประชาชนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ผ่าน คลินิก แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นบริการทางการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนมาช่วยให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร เริ่มทดลองเปิดให้บริการตั้งแต่ 19 มี.ค. 2563 ในเขต จ.สมุทรปราการ พบว่าลดจำนวนผู้มารอคัดกรองโควิด-19 และลดความแออัดของผู้มาใช้บริการรพ.ได้อย่างมาก จะเริ่มให้บริการในกทม.และปริมณฑล 8 เม.ย. 2563 และจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

-กล่าวว่า การที่ ครม. อนุมัติบรรจพนักงานและลูกจ้าง สธ. 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ เป็นการตัดสินใจที่ดี เพราะสังคมไทยจะมีผู้สูงวัยมากที่สุด ดังนั้น การที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างเต็มที่ ส่วนหนึ่งคือความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศขยายเวลาห้ามบินเข้าไทย ตั้งแต่ 7-18 เม.ย. ส่งผลให้คนไทยหลายคนตกค้างอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในประเทศต่าง ๆ ได้ดูแลในเบื้องต้นแล้ว หวังว่ารัฐจะออกมาตรการอย่างปลอดภัยในการนำคนไทยกลับประเทศ ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในประเทศ ว่าการเดินทางกลับมาครั้งนี้จะปลอดภัย ทั้งการตรวจคัดกรองและการควบคุมการแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ เวทีอิสระ

-เสนอว่า แม้ช่วงนี้ทุกคนจะไม่ค่อยสะดวกสบายจากการต้องถูกกักอยู่กับบ้าน แต่หากมองเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจจะเห็นว่าการกักตัวทำให้ได้ทบทวนตัวเอง คนในครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มีโอกาสปรับปรุงวิถีชีวิตให้เหมาะสมพอเพียง ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันให้เป็นประโยชน์ ขณะเดียวกัน ต้องขอให้ผู้ที่ยังประพฤติดังเดิมโดยไม่รับผิดชอบต่อสังคม ได้ตระหนักและปรับตัว รวมทั้งผู้ที่สนุกสนานกับการปล่อยข่าวลือควรยุติได้แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-กล่าวถึงการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ร้อยละ 80 สามารถหายได้เอง ส่วนร้อยละ 15 อาการค่อนข้างหนัก ต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ แพทย์จะให้กลับบ้านคือต้องหายดีและได้รับการรักษาอย่างน้อย 14 วัน ทั้งที่รพ.และรพ.สนาม หลังจากนั้นต้องปฏิบัติตัวอย่างเข้มข้นในการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย และกักตัวเองต่ออีก 14 วัน ด้านกรมการแพทย์ แบ่งการรักษาผู้ป่วยเป็น 4 กลุ่ม 1.ไม่มีอาการ 2.อาการไม่รุนแรง 3.ปอดอักเสบไม่รุนแรง 4.ปอดอักเสบรุนแรง ขณะที่อภ.ตั้งเป้าสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ 3.5 แสนเม็ด สำหรับใช้ 2 เดือน (เม.ย. -พ.ค. 2563)

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ กลยุทธ์ปิดเมืองอยู่บ้าน เหมาะกับช่วงระบาดระยะเร่งด่วนและใช้ระยะเวลาปฏิบัติไม่นาน เพราะผลกระทบต่อปากท้องมีมาก ดังนั้น กลยุทธ์โลกร่วมโรคร่วม คงต้องรับนำมาใช้ให้คนไทยอยู่ร่วมโลกกับโรคโควิด-19 ให้ได้ สิ่งสำคัญต้องเตรียมประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะเตรียมคนไทยให้เปิดใจยอมรับว่าโรคโควิด-19 จะยังอยู่อีกนาน ยุทธศาสตร์ชุมชนเป็นฐาน บ้านเป็นที่อยู่ เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวในการจัดการกับโรค

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นี้ อาศัยหลักการอยู่บ้านให้มาก ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น ฝ้าระวังในชุมชน เก็บตัวอยู่บ้าน เจ็บป่วยเล็กน้อยดูแลตนเองหรือดูแลที่บ้าน รวมทั้งการเยี่ยมบ้าน</p>	
<p>ตรวจเยี่ยม รพ.เชียงใหม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, มติชนออนไลน์ -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมรพ.เชียงใหม่ ดูแลสุขภาพจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่ม และกล่าวให้ขวัญกำลังใจกับตัวแทน อสม.เขตอำเภอเชียงคาน พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณสร้างห้องความดันลบ 2 ห้องเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19</p>	-
<p>ชี้แจงย้ายผอ.รพ.วชิระภูเก็ต สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผจก.ออนไลน์, MCOT, Innews, เดลินิวส์) -เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีมีคำสั่งแต่งตั้ง นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รพ.วชิระภูเก็ต ว่า เป็นการได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้าฯ จากระดับ 9 เป็นระดับ 10 โดยนพ.เฉลิมพงษ์ได้นำเสนอผลงานวิชาการมาตั้งแต่ปี 2562 และในระหว่างนี้ไม่มีการโยกย้ายแน่นอน เพราะทุกคนต้องทำงานแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

